



ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองลาด  
เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีหนองลาด  
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

.....

ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองลาด ได้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลหนองลาด นั้น

บัดนี้ นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ได้ทำการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลหนองลาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บัวทอง

(นายบัวทอง พันดา)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด

# คำสั่งลงนโยบาย

ของ

นายธงชัย เล็กอ่อน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลหนองลาด  
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

# คำแถลงนโยบาย

ของ

นายธงชัย เล็กอ่อน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลหนองลาด

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ

ตามที่กระผมได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหนองลาด โดยจะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจะบริหารงานเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ และตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยจะยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ

กระผมจะบริหารงาน โดยยึดหลักการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ” เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสังคมในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด ทิศทางการพัฒนาจะยึดความต้องการประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลหนองลาด และ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากการบริหารงานโครงการ

ภายใต้หลักการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา” กระผมจะปรับระบบบริหารงานเทศบาลตำบลหนองลาด ไปสู่แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance ) เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบการบริหารงาน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม โดยมุ่งเน้น

ประการที่หนึ่ง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มีมาตรฐาน เสมอภาค เป็นธรรม โดยใช้ เทศบาลตำบลหนองลาดเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ในการเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะให้กับประชาชน

ประการที่สอง เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกด้านทั้ง เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพกายและจิตดี มีอาชีพมั่นคง และมีความปลอดภัย

ประการที่สาม เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองลาดเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นเทศบาลที่น่าอยู่ และ สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

นอกจากนี้ การบริหารงานเทศบาลตำบลหนองลาด กระผมจะให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงบูรณาการ ในการประสานสัมพันธ์ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกระดับในพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองลาดจะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไกทางการบริหาร เพื่อเสริมสร้างฐานรากของคนในพื้นที่ ให้มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามนโยบายที่ได้หาเสียงกับประชาชนซึ่งได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานไว้ดังนี้

๑. นโยบายด้านการบริหารงาน เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถมีคุณภาพ ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน นำการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

๒. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทั่วไปให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย ที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหนทางให้อยู่ในสภาพดี สำรวจและขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ พัฒนาระบบประปา สะพาน แหล่งน้ำ ชุมชน ท่อระบายน้ำ จัดสร้างสนามกีฬา สวนสาธารณะ

๓. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จะส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ทุกกลุ่มให้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพของตนเอง ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาเสพติดและปัญหาสังคม สร้างความมั่นใจให้ประชาชนรู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เพื่อให้ประชาชนมีความสุขและเป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน และจะส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ให้อยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป

๔. นโยบายด้านสาธารณสุข จะส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มเพศวัย ให้มีคุณภาพสังคมที่ดี โดยการดูแลป้องกันด้านสุขภาพ ธรรมชาติป้องกันให้ประชาชนห่างไกลโรคร้ายแรง โรคติดต่อต่างๆ นำวิธีการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยมาใช้ให้มากขึ้น เช่น สถานออกกำลังกายอย่างเหมาะสม มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีสวนสาธารณะ เพียงพอ จัดให้มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สนับสนุนส่งเสริมการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการให้บริการด้านสุขภาพของคนในพื้นที่ สนับสนุนการทำงานของ อ.ส.ม. ให้มีความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

๕. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้า สร้างโอกาสให้เด็กก่อนวัยเรียน ในพื้นที่ที่ได้รับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเท่าเทียมกับเด็กทั่วไป รวมทั้งพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ จะส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาจารีตประเพณีที่ดีงาม ปลูกฝังมารยาทอันดี การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสม

กระผม ขอเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบว่า จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจให้สมกับที่ได้รับไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน จะพัฒนาเทศบาลตำบลหนองลาดให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยจะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ โดยจะคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ ความถูกต้อง เป็นธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตำบลหนองลาดเป็นสำคัญ

พินิจ ก.

( นายธงชัย เล็กอ่อน )

นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด

วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔